

Mang lại cuộc sống gia đình cho những trẻ em vô gia cư ở Zambia



Bà Carol McBrazy cùng với một nhóm trẻ em từ Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia

nhà sáng lập Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ), một tổ chức tình nguyện cứu trợ trẻ em sống trên đường phố. Bà thành lập tổ chức phi lợi nhuận này như một cách để đưa được tiền của các nhà tài trợ vào cuộc sống của trẻ em, nhờ đó bà có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng.

Một mái ấm gia đình cho những trẻ em sống trên đường phố

Bà McBrazy nhớ lại chuyến thăm đầu tiên của bà đến Zambia vào năm 2002: “Sau khi thực hiện một số công việc truyền giáo khác và làm nhân viên xã hội ở trường học, tôi tưởng mình đã biết thế nào là nghèo khổ, nhưng trong chuyến đi đầu tiên đến Châu Phi, Chúa đã cho tôi thấy tôi đã sai như thế nào. Ở Zambia, hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. Ở đây tôi bắt gặp hàng ngàn trẻ em sống trong đồng rác, cống nước thải, rãnh thoát nước.”

Hàng trăm trong số những trẻ em này đã tìm được nơi ở và gia đình cùng với Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ). Những đứa trẻ đó được đưa vào sống trong những gia đình có cha mẹ là người Zambia, để các em duy trì kết nối với nền văn hóa của mình và trải nghiệm cuộc sống gia đình. Bà nói: “Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi đã có thể giúp hầu hết những em đó có được một cuộc sống tích cực, hữu ích dựa trên đức tin Công giáo và văn hóa Zambia.”



“Tôi là một người mẹ.”

Bà McBrazy, một vị thừa sai giáo dân Công giáo, là nhà sáng lập một tổ chức tình nguyện cứu trợ trẻ em sống trên đường phố.

Khi có người hỏi Bà Carol McBrazy rằng bà đã làm gì cho những trẻ em đang gặp nguy hiểm ở Zambia, bà chỉ trả lời một cách đơn giản: “Tôi là một người mẹ.”

Bà McBrazy, một vị thừa sai giáo dân Công giáo đến từ Ireland, là

Một trong những điều khiến cho Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) trở nên độc đáo và thành công là những trẻ em được các gia đình nhận nuôi dưỡng có thể thụ hưởng những truyền thống, những hoạt động mà gia đình nào cũng có. Những truyền thống, những hoạt động này thường không có trong các trại trẻ mồ côi truyền thống bởi vì ở những cơ sở đó, số lượng trẻ em rất cao mà chi phí sinh hoạt lại bị hạn chế.

Đây là một số truyền thống tốt đẹp mà các em tại Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) rất thích. Bà giải thích: “Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tất cả các em đều có quà, có bánh sinh nhật; chúng tôi tổ chức sự kiện lễ Giáng Sinh hoành tráng hằng năm mang đậm tính chất truyền thống, với những hoạt động gia đình, cùng với các vở kịch Giáng sinh, các giải đấu bóng đá. Ngoài ra, mọi trẻ em được Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) chăm sóc đều phải thực hiện một dự án Phục vụ Mùa Chay. Bọn trẻ làm rất tốt!”



Trẻ em tại AFCZ mừng ngày sinh nhật

Ngoài ra, trong Mùa Chay, các em được tĩnh tâm Hòa giải Tuần Thánh, tập diễn Vở kịch Thương khó vào Thứ sáu Tuần Thánh. Các hoạt động khác cũng được tổ chức trong suốt cả năm.

Gặp gỡ một số trẻ em của Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ)

Bà McBrady cho biết những đứa trẻ được Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) cứu trợ có những câu chuyện khó tin để kể.



Muile, một thanh niên thuộc chương trình AFCZ, sẽ bắt đầu học đại học vào Tháng 1.

Muile, một thanh niên sắp bắt đầu học đại học vào Tháng 1, viết: “Trước khi đến với Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ), cuộc sống của tôi không tốt đẹp một chút nào. Mặc dù còn trẻ nhưng tôi đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ. Cha tôi đã mất. Mẹ tôi là một người nghiện rượu. Cha dượng tôi thì ngược đãi. Tôi không có gì cả. Điều đó đã thay đổi khi anh trai tôi đưa tôi đến gặp Mẹ Carol. Bây giờ tôi có tất cả mọi thứ. Trường học, thức ăn, tình yêu và sự chăm sóc.



Những trẻ em thuộc Tổ chức Hành động vì Trẻ em cùng nhau đọc Kinh Mân Côi.

Tôi tự hỏi cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu như mọi người không có ở đó để giúp đỡ tôi? Cảm ơn mọi người vì đã hỗ trợ và cho tôi những gì mà cha mẹ tôi không thể cho tôi.”

Chama, hiện đang học lớp 9, đến với Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) khi còn là một cậu bé rất nhỏ, có lẽ khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Cả người cậu bé đầy những vết lở loét, nhiễm trùng và chảy mủ. Lúc đó cậu bé rất cáu kỉnh, rất hung hăng... Sau nhiều tuần được yêu

thương và kiên nhẫn, Chama mới kể với Bà McBray rằng mẹ cậu đã bỏ cậu ở Chợ Thành phố (City Market) vì cậu là “một đứa trẻ hư và mẹ không thể sống với cậu được nữa”. Cậu bé còn kể rằng cậu đã chạy theo bà mẹ khi bà bỏ lại cậu một mình và bà đã ném đá cậu khiến cậu để cho bà được yên. Những vết lở loét trên cơ thể cậu là do chuyện đó. Chama vẫn là một người hung hăng nhưng giờ đây cậu đã có một trái tim biết yêu thương và đồng cảm với những đứa trẻ khác và thường những cuộc đánh nhau xảy ra là để bảo vệ những đứa trẻ đó!

Bupe đến với Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) vào năm 2010. Bà McBrady thấy cậu và người anh họ của cậu đang đào bới bãi rác để tìm những chai lọ mà chúng có thể bán để lấy tiền mua thức ăn. Bupe là một người cáu kỉnh và không tin tưởng bất cứ người nào. Cha mẹ cậu đang gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng như nghiện ngập và bệnh tâm thần và hoàn toàn không thể chăm sóc cho cậu. Cậu sống sót được là nhờ trí thông minh, tính kiên cường và ý chí mạnh mẽ của mình. Để vượt qua được chấn thương thời thơ ấu và kiểm soát được tính khí của mình, cậu cần mọi người dành nhiều thời gian, khuyến bảo, kiên nhẫn và đặt ra cho cậu những giới hạn rõ ràng. Nhưng cậu đã vượt qua được. Hôm nay, Bupe đang học năm thứ nhất tại trường y khoa của Đại học Y khoa Apex ở Lusaka.

Đây chỉ là một số ít trong vô số những câu chuyện đầy cảm hứng về cách Bà Carol McBrady và đội ngũ tại Tổ chức Hành động vì Trẻ em Zambia (AFCZ) đang làm công việc của Chúa mỗi ngày trong việc chăm sóc yêu thương cho những trẻ em đang gặp nguy hiểm ở Zambia.



Tác giả: Theresa Civantos Barber

Nguồn: [www. Aleteia.org](http://www.Aleteia.org)